

นิมิตกถา ๑

ตามปกติคนเราเวลานอนหลับ จะเกิดนิมิตหรือฝันอันเป็นการบอกกลาง บอกเหตุหรือเค้ามูล ซึ่งเกี่ยวกับตนเองหรือญาติพวกพ้อง ได้ยินเขาพูดกันว่ากรรมนิมิต จิตอาวรณ์ เทพสังหรณ์ ชาติกำริบ เรียกว่า อากาโรฝัน สำหรับเรื่องของคุณไพศาล แสนไชย คงจะไม่ใช่เรื่องฝัน การฝันคงจะไม่ซ้ำเรื่องเดียวกันบ่อยๆ นี้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ยากต่อคนทั่วไปจะมีได้ และยังไม่เคยได้ยินคนไหนพูดถึงเรื่องนี้แต่ฝันมีกันได้ทุกคน การที่คุณไพศาลไปประสบมาในปรภพแล้วนำมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับบุคคล ในปัจจุบันว่าอดีตเป็นอย่างไร ปัจจุบันเป็นอย่างไร ใครเกี่ยวข้องกับใครต้องแก้ไขอย่างไร เมื่อทำตามที่บอกแล้วได้ผลสมจริง คุณไพศาลไม่ได้เรียกร้อยค่าตอบแทนแต่อย่างใด พวกหมอสะเดาะเคราะห์ยังเรียกค่าตอบแทน แต่ละเรื่องที่คุณไพศาล บอกไม่ใช่เรื่องเคราะห์ หากแต่เป็นเรื่องกรรมในอดีตที่บุคคลนั้นทำเองส่งผลมาในปัจจุบัน บอกแล้วคนเชื่อก็มีไม่เชื่อก็มีที่สุดแล้วต้องเชื่อ บางครั้งบอกว่าถ้าทำไม่สำเร็จให้ไปหาอาจารย์ชุนห์ วัดวังตะกู ช่วยเหลือจะสำเร็จและก็เคยทำเช่นนั้นมาแล้ว อาตมาเองก็คิดว่าแปลกคืออยู่กับคนละจังหวัด ไม่เคยพบเห็นกัน ไม่เคยได้ยินชื่อกันด้วยซ้ำไปทำไม บอกชื่อ-สกุล ที่อยู่ได้อย่างถูกต้องชัดเจนอยู่ตามธรรมดาใครไปถามแบบหมอดู คุณไพศาลจะบอกไม่ได้และก็ได้ไม่ได้เรียนทางทำนายทายทักอะไร คราวใดไปได้นิมิตมาจึงบอกได้เป็นคราว ๆ ไป บางเรื่องได้นิมิตมาแล้วยังบอกไม่ได้ต้องรอให้ถึงกำหนดนี้ก็น่าอัศจรรย์ บางเรื่องบอกได้เลยเพราะเป็นผู้เกี่ยวข้องกันในชาติอดีตและปัจจุบันเรื่องต่าง ๆ ในตอนแรก ๆ ไม่ได้ เผยแพร่ ต่อเมื่อมีผู้สนใจมากขึ้นจึงพิมพ์เผยแพร่ให้อ่านกันทั่วถึง จะเชื่อหรือไม่อย่างน้อยก็ทำให้คนเราคิดถึงเรื่องกรรมเวรจะเป็นเหตุให้คนเราทำแต่กรรมดีมากขึ้น จะเป็นประโยชน์แต่สังคมต่อไป

พระธรรมเสนานี (ชุนห์ กิตติวิมล โณ)

ที่ปรึกษา เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

วัดวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (๑ ธันวาคม ๑๕๕๐)

นิมิตกถา ๒

คำว่า “นิมิต” แปลว่า เครื่องหมายหรือกลางเป็นเครื่องบอกเหตุต่าง ๆ ตามหลักพระอภิธรรมกล่าวถึง อารมณ์ ของผู้ที่ไปเกิดในภพต่อไป จะมีนิมิตบอกเหตุไว้ ๓ ประการ คือ กรรม กรรมนิมิต และคตินิมิต คนที่จะไปเกิดในภพต่อไป จะมีนิมิตบอกเหตุ การกระทำที่ตนกำลังทำอยู่แล้วก็ยึดอารมณ์นั้น ไปเกิดในภพต่อไป บางคนจะเห็นอุปกรณ์เครื่องกระทำที่ตนใช้ทำความดีความชั่ว เช่น เห็นจิ๋วที่ตนเคยถวายพระ เป็นต้น เรียกว่า กรรมนิมิต บางคนจะเห็นสถานที่จะไปเกิด เช่น เห็นวิมานที่จะไปเกิดเป็นเทวดา เรียกว่า คตินิมิต

แต่คำว่า นิมิตพิศวง ที่เกิดขึ้นแก่ นายไพศาล แสนไชย นี้เป็นอีกแบบหนึ่งไม่ใช่สามที่กล่าว แล้วข้างต้น แต่มีลักษณะเหมือนกับบุคคลที่อยู่ในภาวะฝันเหตุของการฝันก็มีเหตุบอกไว้ ๔ อย่าง คือ ธาตุวิปริต จิตอวรณ์ เทพสังหรณ์และกรรมบันดาล

อาการของธาตุวิปริต เช่น กินอาหารมากหรือน้อยเกินไป สุขภาพไม่แข็งแรง เจ็บป่วยก็สามารถเป็นเหตุให้ฝันได้เมื่อยามหลับ ลักษณะของ จิตอวรณ์ ก็คือ ในภาวะที่มีจิตใจจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้ว ก็สามารถเก็บเอามาฝันได้ เหตุแห่งเทพสังหรณ์ก็คือ เทวดามาคลอใจให้ทราบถึงสิ่งต่าง ๆ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเวลาฝัน ส่วนกรรมบันดาล คือ การกระทำที่ทำไว้ไม่ว่าดีหรือชั่ว ก็เป็นเหตุให้ฝันได้เช่นเดียวกัน

นิมิตพิศวงที่เคยเกิดขึ้นแก่คุณไพศาล แสนไชย เป็นลักษณะ “เทพสังหรณ์” คือ เทวดามาคลอใจ สร้างนิมิตให้ปรากฏแก่คุณไพศาลได้ทราบถึงเรื่องราวของบุคคลต่างๆ ที่เกิดในอดีตชาติ ซึ่งได้สร้างกรรมมาแตกต่างกันทำดีบ้าง ทำชั่วบ้างปะปนกันไป กรรมที่ทำนั้นก็ส่งผลให้ไปวนเวียนอยู่ในวิภวสงสาร เวียนว่ายตายเกิดไปตามภพต่าง ๆ ภูมิอันเป็นที่อยู่ของสัตว์ทุกจำพวก มีทั้งหมด ๓๑ ภูมิ ได้แก่ อบายภูมิ ๔ มนุษย์ ๑ สวรรค์ ๖ พรหม ๒๐ ตามคัมภีร์มัลลยสูตร ผู้ที่มีบุญวาสนา สามารถท่องเที่ยวไปตามภูมิต่าง ๆ ได้ ถ้าพบสัตว์ในอบายภูมิก็จะฝากมากให้บอกญาติ ๆ ได้ทำบุญอุทิศไปให้ ถ้าท่องเที่ยวไปในแดนสวรรค์ พบเทวดานางฟ้าก็จะบอกให้ทำทาน รักษาศีล เจริญกุศลไว้ จะได้เกิดมาในภพภูมิที่ดี มีความสุขตลอดกาล

คุณไพศาล แสนไชย เป็นผู้ที่มิใช่พบเพศตปญญาตา คือ ได้ทำบุญไว้ในปางก่อนได้บริจาคทาน รักษาศีล ได้เจริญกุศลมา เมื่อได้สร้างบุญ ๓ อย่างนี้ไว้ในอดีตอย่างต่อเนื่องและอธิษฐานจิต ขอให้รู้ธรรมเห็นธรรม ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรืออาจจะขอให้รู้ความเป็นไปของผู้ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดก็เป็นได้

คุณไพศาล แสนไชย เป็นบุคคลที่มีจิตเมตตา โอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้ที่มีความทุกข์ มีความเดือดร้อน ให้ลดน้อยทุเลาลง และมีความสุขที่สุดในสังคม ผู้ใดมีความทุกข์ มีความเดือดร้อน คุณไพศาล เป็นบุคคลที่สร้างบุญมาแต่อดีตชาติ และอาศัยบุญในอดีตที่สืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน ได้บอกให้ผู้ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับนิมิตพิศวง ได้ปฏิบัติตามหรือแก้ไขในสิ่งที่ทำไปแล้วให้ทุกฝ่ายสบายใจ โดยวิธีให้อภัย ซึ่งกันและกัน โดยที่คนเราเกิดมาแล้วนั้น ธรรมชาติมอบสติปัญญาหลากหลาย ๆ กัน สติปัญญาที่ประกอบด้วย ศรัทธา รวมกันเป็นเครื่องพินิจพิจารณาเหตุการณต่าง ๆ อย่างปฏิเสธสิ่งที่ตนยังเข้าไม่ถึง แต่อย่างพึ่งเชื่อในสิ่งที่ยังมองไม่เห็นตั้งอุเบกขาวางใจเป็นกลาง พิจารณาตามความเป็นไป

ดังนั้น เรื่องราวของคุณไพศาล แสนไชย ที่มีนิมิตเกี่ยวกับบุคคลต่าง ๆ หรือเหตุการณ์ในลักษณะต่าง ๆ หรือเหตุการณ์ในลักษณะต่าง ๆ ในอดีตจึงเป็นเรื่องที่ช่วยสงเคราะห์และช่วยประสานให้บุคคลที่เป็นคู่เวรกันให้เลิกแล้วต่อกัน อโหสิกรรมในการกระทำที่เคยล่วงเกินกัน นับว่าเป็นบุญกุศลอย่างยิ่ง และถือว่าการชักชวนให้บุคคลต่าง ๆ ได้บริจาคทาน รักษาศีล เจริญภาวนา อีกทางหนึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ผลลัพธ์ก็คือ “บริจาคทาน ร่ำรวย รักษาศีล รูปสวย เจริญภาวนา ฉลาด รุ่งเรือง”

มา ภาอิ

พระธรรมปริยัติเวที
เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
๑ มกราคม ๒๕๕๑